


 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที ่๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๖ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

หนว่ยงานภาครฐั                       ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน                         อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน
ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัยกลไก
หรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวฒุิสภา ประชาชนทุกภาคส่วน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริง
จากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็น
ผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๖. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

ลงพ้ืนที่ติดตามและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และภาคประชาชน 

 
 
 

  
 

  
 

   
 



๒ 

 

๗. วิธีการประเมินผล 
  
   สังเกต                 สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 
 
                 สัมภาษณ ์              อื่น ๆ 

 
การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย คา่ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๖๕ 
๓๕ 

๖๕.๐๐ 
๓๕.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๖๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐) เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๓๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐)   

 
๒. อายุ 
   

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

๔๗ 
๓๐ 
๑๔ 
๙ 

๔๗.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๑๔.๐๐ 
๙.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี ปี จ านวน ๔๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ อายุ ๕๑ – (๐ ปี จ านวน ๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๔ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐) และอาย ุ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐) ตามล าดับ 

 
 
 
 

   
 

  
 



๓ 

 

๓. ระดับการศึกษา 
   

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี

สูงกว่าปรญิญาตรี 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 

มัธยมศกึษา 

๖๓ 
๒๓ 
๙ 
๕ 

๖๓.๐๐ 
๒๓.๐๐ 
๙.๐๐ 
๕.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ ระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐) ระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐) และระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๕.๐๐) ตามล าดับ 

 
๔. อาชีพหลัก 
   

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย 
เกษตรกรรม 

รับจ้าง 
อื่น ๆ 

๗๗ 
๑๔ 
๔ 
๓ 
๒ 

๗๗.๐๐ 
๑๔.๐๐ 
๔.๐๐ 
๓.๐๐ 
๒.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๗๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย จ านวน ๑๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐) อาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๔ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐) อาชีพรับจ้าง จ านวน ๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐) และอาชีพอื่น ๆ จ านวน ๒ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐) ตามล าดับ 

 
๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
วิทยุ/โทรทศัน ์

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 
อื่น ๆ 

๕๖ 
๖๑ 
๖๔ 
๙ 
๓ 

๕๖.๐๐ 
๖๑.๐๐ 
๖๔.๐๐ 
๙.๐๐ 
๓.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 



๔ 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจาก วิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๕๖ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๐๐) รองลงมา ได้แก่ อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๖๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐) 
บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน จ านวน ๖๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท 
ต่าง ๆ จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐)  และอื่น ๆ จ านวน ๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐) ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

 

๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 

(%) ความคิดเห็น 
๑. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการควบคุม 
    การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร  
    (คณะรัฐมนตรี) 

๓.๑๙ ๖๓.๘๐ ปานกลาง 

๒. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภา    
    ท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๑๙ ๖๓.๘๐ ปานกลาง 

๓. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการ 
    พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย 

๓.๑๓ ๖๒.๖๐ ปานกลาง 

รวม ๓.๑๖ ๖๓.๒๐ ปานกลาง 

 
 

 
๒. หน้าที่และอ านาจอื่นๆ ที่ท่านทราบ 
     ๒.๑ น าปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนไปเสนอรัฐบาล 
 ๒.๒ ถ่วงดุลอ านาจรัฐบาล 
 ๒.๓ เสนอ และแก้ไขกฎหมาย 
 ๒.๔ กลั่นกรองกฎหมาย 
 
๓. ความพึงพอใจต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ การดแูลอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๓.๙๐ ๗๘.๐๐ มาก 
๒ เนื้อหาสาระและข้อมูลที่ได้รับจากโครงการฯ ๓.๘๘ ๗๗.๖๐ มาก 
๓. สมาชิกวฒุิสภาผู้ใหข้้อมลู/ตอบขอ้ซักถาม ๓.๘๗ ๗๗.๔๐ มาก 
๔ สถานทีด่ าเนินโครงการฯ ๓.๘๖ ๗๗.๒๐ มาก 

รวม ๓.๘๘ ๗๗.๖๐ มาก 
 
 



๕ 

 

 ๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจง 
   การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  
   มาน าเสนอให้ประชาชนรับทราบ ผ่านการรับรู้ของ 
   สมาชิกวุฒิสภา 

๓.๗๘ ๗๕.๖๐ มาก 

๒ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 
   ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

๓.๗๗ ๗๕.๔๐ มาก 
 

๓ น าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตมาบอกต่อ 
   เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
   ต่อไป 

๓.๗๖ ๗๕.๐๐ มาก 

๔ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มช่องทางการ 
   ตดิต่อสื่อสารกับวุฒิสภา 

๓.๗๒ ๗๔.๔๐ มาก 

รวม ๓.๗๕ ๗๕.๐๐ มาก 
  
 ๕. ท่านต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือในเรื่องใด 
 ๕.๑ จัดหาพื้นที่ท าอ่างเก็บน้ าในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว    
 ๕.๒ ผลักดันให้มีการสร้างสระน้ าดิบเพ่ือผลิตน้ าประปาให้ประประชาชนได้ใช้อุปโภคและ

บริโภค    
 ๕.๓ เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่มีขั้นตอนยุ่งยากเมื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  

  
 ๕.๔ ช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน    
    

๘. ผลการด าเนินงาน 
๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  ๘๕  คน  
  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 
  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 
 
               ประชาชนทั่วไป                 เด็ก – เยาวชน                ผู้บริหาร ร.ร./ครู 
 
               ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน         อื่น ๆ  
 
 
 

  
 

  
 

  
 



๖ 

 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๘๕ คน ประกอบด้วย  
- หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ยุทธศาสตร์จังหวัด 
- หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ชลประทานจังหวัด ผู้อ านวยการโครงการ

ส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัด ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาคลองสียัด 
จังหวัด ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัด แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑   

- ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ปลัดอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ปลัดอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
ปลัดอ าเภอพนมสารคาม  

- สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
  
๘.๒ เชิงคุณภาพ 
    ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับทราบถึงแนวความคิด 
ในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าประเด็นเรื่องร้องเรียนของพ่ีน้องประชาชนที่ยังด าเนินการ 
ไม่ส าเร็จ อีกทั้งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการรวมพูดคุยกับประเด็นที่สมาชิก
วุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และต้องการ
สะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ โดยบรรยากาศในการพูดคุยมีความเป็นกันเอง 

  
๘.๓ เชิงเวลา  
   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

 
   อื่น ๆ .......................................................................... 
   
๘.๔ งบประมาณด าเนินการ  
                          

เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 
 

๙. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 
๑๐. ข้อเสนอแนะจากประชาชน  - 
๑๑. สรุปสาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



๗ 

 

สรุปสาระส าคัญ 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 

ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

     
 
 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก เดินทาง
ลงพื้นที ่ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังน้ี 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา 

๑. พลเอก วรพงษ์ สงา่เนตร   รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง (หวัหน้าคณะ)  
๒. นายณรงค ์ รัตนานุกูล  คณะกรรมการ 
๓. นายก าพล เลศิเกียรตดิ ารงค์  คณะกรรมการ 
๔. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา  คณะกรรมการ 
๕. นายวิรตัน ์เกสสมบรูณ ์  คณะกรรมการ 

 
พร้อมด้วย 
 ๑. นางสาวชนิดา จันทรนคร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามการปฏิบัติราชการ 

     ในพ้ืนที่ภาคกลาง (ผู้แทนผูต้รวจราชการส านัก  
      นายกรฐัมนตรี) 

๒. นายธนศิร ์ภูมิถาวร   ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทกุข์  
สป.มท. 

 

ลงพื้นที่และรับฟังข้อมูลประเด็นในประเด็นดังนี้ 
๑) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค ของประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา  
๒) แนวทางการขอใช้พ้ืนที่ที่ราชพัสดุโยธะกา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ า

ต้นทุนส าหรับผลิตน้ าประปา 
โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้าประเด็นต่าง ๆ โดยใน 
ช่วงแรกได้มีการสรุปข้อมูลจากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฯ กับส่วนราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก 
ร่วมกับส่วนราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา 

เมื่อวันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
 

เรื่อง/ที่มา สรุปประเด็น 

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ พิจารณาความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังน้ี 
     ๑) ปญัหาการขาดแคลนน้ าอปุโภค – บรโิภค 
ของประชาชนจงัหวัดฉะเชิงเทรา (ฝัง่ขวา) 

 
ที่มา 

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ คณะกรรมการ สว . 
พบประชาชนภาคตะวันออก ลงพื้นที ่ณ จังหวดั
ฉะเชิงเทรา โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ยื่นหนังสือขอรับการ
สนับสนุนโครงการการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากเกิดปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง โดยปริมาณน้ าดิบ 
ไม่เพียงพอส าหรับการผลิตน้ าประปา รวมถึง
คุณภาพน้ าที่ไม่ได้มาตรฐาน มีค่าความเค็ม
ประมาณ ๑.๓๔ กรัมต่อลิตร ไม่ควรน ามาใช้ 
ในการอุปโภค จึงเสนอแนวทางการแก้ไขมา ๒ 
แนวทางคือ  
๑. ระยะสั้น คือ โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บ
น้ าบนที่ราชพัสดุโยธะกา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จั งหวั ดฉะ เชิ ง เทรา  ซึ่ ง เป็ นที่ ร าช พัสดุที่
กองทัพเรือขอใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์  
มาเป็นแหล่งเก็บน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปา 
จ านวน ๑,๐๐๐ ไร ่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ข้อสรุป แนวทางที่ ๑ 
๑) จังหวัดได้ท าหนังสือขอใช้พ้ืนที่จากกองทัพเรือจ านวน 
๑.๐๐๐ ไร่แล้ว แต่ทางกองทัพเรือได้ท าหนังสือชี้แจงแล้วว่า
ไม่สามารถให้ได้ เนื่องจากยังต้องใช้พ้ืนที่ในภารกิจของ
กองทัพเรือ 
๒) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้มีการประชุมร่วมกนั
ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราและ
กองทัพเรือในการขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าว จ านวน ๓๗๐ ไร่ โดยมติ
ที่ประชุมให้มีการร่วมกันศึกษาหาพ้ืนที่ว่าควรอยู่ในบริเวณใด 
ขนาดเท่าไหร่ และขอให้การประปาไปด าเนินการจัดท าแบบ
แปลนในการก่อสร้าง ท าข้อสรุปและรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าวว่าจะด าเนินการอย่างไร  
๓) การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้น าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ าพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือ
รองรับความต้องการน้ าดิบ (ปัจจุบัน – อนาคต) โดยแบ่ง
ออกเป็น ๔ โครงการ คือ 
   ๓.๑) โครงการสูบส่งน้ าดิบจากคลองบึงฝรั่ง ด้วยระบบ
ท่อส่งน้ า 
 ๓.๒) โครงการจัดหาน้ าดบิจากลุ่มน้ าคลองท่าลาด ระยะที่ ๑ 
 ๓.๓) โครงการจัดหาน้ าดบิจากลุ่มน้ าคลองท่าลาด ระยะที่ ๒ 



๙ 

 

เรื่อง/ที่มา สรุปประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
๒. ระยะกลาง คือ โครงการสูบน้ ากลับจากแม่น้ า
บางปะกง-คลองสียัด เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ ากักเก็บ
ของอ่างเก็บน้ าคลองสียัด  

 

 ๓.๔) โครงการจัดหาน้ าดิบจากแม่น้ าบางปะกง/แม่น้ า
นครนายก 
ทั้งนี้ ทั้ง ๔ โครงการได้มีแผนงานที่จะด าเนินงานระหว่างปี 
๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากด าเนินการส าเร็จ 
จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในเขตเมือง
ฉะเชิงเทราได้ 
 
ข้อสรุป แนวทางที่ ๒ 
๑) ชลประทานรายงานว่า อยู่ในแผนการเพ่ิมปริมาณน้ า
ในช่วง ๒๐ ปี ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ าการจัดการ
ทรัพยากรน้ ารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐) ศึกษาโดย สทนช. สามารถผันน้ า
ในช่วงฤดูฝนได้ ๖๐ ล้าน ลบ.ม./ปี ประกอบด้วย 
  - พัฒนาโครงการผันน้ าอ่างคลองพระสะทึง จ.สระแก้ว 
ไปอ่าง คลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา 
 - อ่างคลองพระสะทึงจุ ๖๕ ล้าน ลบ.ม. น้ าท่า ๑๙๐ ล้าน 
ลบ.ม./ปี  
 - ระยะยางการผันน้ า ๒๙ กม. 
 - ผันน้ าปีละ ๖๐ – ๑๒๐ ล้าน ลบ.ม. รองรับพ้ืนที่  
จ.ฉะเชิงเทรา 
 - เป็นโครงการผันน้ าข้ามลุ่มน้ าพ้ืนที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าต้องศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก่อน โดยอยู่ระหว่างการของบประมาณศึกษาในปี ๒๕๖๗ 
 

 ๒) ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย
ต่าง ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒.๑) ถนนวงแหวน (เลี่ยงเมือง) จังหวัด
ฉะเชิงเทราเหนือ – ใต้ ระยะทาง ๕๐ กม.  
 
 
 
 
 

 
 

ข้อสรุป  
มีแผนเสนอขอรับงบประมาณการก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ระยะทาง รวมทั้งโครงการ ๕๐.๘๓๕ กิโลเมตร 
ค่าก่อสร้าง รวมทั้งโครงการ ๒๗,๕๐๐ ล้านบาท 
ค่าเวนคืน รวมทั้งโครงการ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

 
 
 



๑๐ 

 

เรื่อง/ที่มา สรุปประเด็น 

 ๒.๒) ทางลอดสี่แยกพนมสารคาม 
หมายเลข ๓๐๔  
 
 
 
 
 ๒.๓) ขยายถนนจาก ๒ เลน เป็น ๔ เลน 
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๐ (บางขวัญ – บาง
น้ าเปรี้ยว)  

 
 
 

 ๒.๔) ขยายถนนจาก ๒ เลน เป็น ๔ เลน 
ทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๕ ถึงแยกทางหลวง 
๓๑๔ บ้านโพธิ์  

ที่มา  
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ คณะกรรมการ สว.  
พบประชาชนภาคตะวันออก ลงพื้นที่ ณ จังหวดั
ฉะเชิงเทรา นายประโยชน โสรัจกิจ ประธาน
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ยื่นหนังสือขอรับ
การสนับสนุนผลักดันการก่อสร้างการขยาย
ถนน สาย ทช. ๓๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข 
๓๑๔ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พรอม
การก่อสร้างสะพานจ านวน ๑ แหง และขยาย
เป็น ๔ หรือ ๖ ชองจราจร เพื่อให้ผู้ใช้การจราจร
เส้นทางนี้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนตลอดไป 
 
 ๒.๕) ขยายถนนจาก ๒ เลน เป็น ๔ เลน 
ทางหลวงชนบท ฉช. ๒๐๐๔ 

 

ข้อสรุป 
อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยก่อสร้างทาง
ลอดและปรับปรุงทางแยก ๒ แห่งเป็นวงเวียน ด าเนินการ
ออกแบบเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องมีการท า EIA และไม่ต้องเวนคืน
ที่ดิน โดยมีค่าก่อสร้าง ๘๘๐ ล้านบาท 

 
ข้อสรุป 
อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยก่อสร้างเพิ่ม
เป็น ๔ ช่องจราจร ด าเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้อง
มีการท า EIA และไม่ต้องเวนคืนที่ดิน โดยมีระยะทาง ๙.๖๓๔ 
กม. และมีค่าก่อสร้าง ๑,๓๕๐ ล้านบาท 

 
ข้อสรุป 
แขวงทางหลวงชนบท ได้ด าเนินการขยายพ้ืนที่ไหล่ทาง
ออกไปฝั่งละ ๑ เมตร เรียบร้อยแล้ว เ พ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนในเบื้องต้นก่อน และได้มีการท า
ประชาพิจารณ์ส ารวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครบทั้ง ๕ 
ครั้งแล้วเมื่อปี ๒๕๖๕ พร้อมออกแบบรายละเอียดโครงการ
แล้วเสร็จ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณในการขอขยายถนนจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ 
ช่องจราจรโดยไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน แต่ต้องจัดท า EIA 
เนื่องจากมีโบราณสถานจ านวน ๒ แห่งอยู่ในเส้นทางการ
ด าเนินโครงการ 

  
 
 
 
 

ข้อสรุป 
มีแผนการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะแล้วเสร็จในปี 
๒๕๖๙ งบประมาณ ๘๗๐ ล้านบาท ระยะทาง ๑๐.๕ 
กิโลเมตร โดยยกระดับจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร 
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หลังจากน้ัน ได้มีการน าเสนอข้อมูล ๒ ประเด็น ที่ทางคณะกรรมการฯ ได้ขอให้ทางส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการหาแนวทางที่ชัดเจน ดังนี้  

๒) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค ของประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา  
๒) แนวทางการขอใช้พ้ืนที่ที่ราชพัสดุโยธะกา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ า

ต้นทุนส าหรับผลิตน้ าประปา 
 
ผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ น าเสนอข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
การบริหารจัดการน้ าประปาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปัจจุบันให้บริการอยู่ 4 สาขา กระจายอยู่ 86 ต าบล ประกอบด้วย กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา กปภ.

สาขาบางปะกง กปภ. สาขาบางคล้า และ กปภ. สาขาพนมสารคาม โดยที่เหลืออีก 5 ต าบล ยังไม่มีท่อ
บริการ ซึ่งในอนาคตอาจต้องใช้บริการจากการประปาท้องถิ่น โดยภาพรวมให้บริการน้ าประปาอยู่
โดยประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่การประปาสามารถผลิตจ่ายน้ าประปาได้ประมาณ 
170,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แยกเป็นครัวเรือนที่บริการในพ้ืนที่ของการประปาส่วนภูมิภาคประมาณ 
46% หรือประมาณ 155,602 คัวเรือน และที่ให้บริการนอกเขตพ้ืนที่การประปา คือประปาหมู่บ้าน 
ประมาณ 54% หรือประมาณ 180,738 ครัวเรือน   

สภาพปัญหาแหล่งน้ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แบ่งเป็นสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งขวาของแม่น้ าบางปะกง คือ ประปาเมือง ประปาบางปะกง ประปาบางคลา้

บางส่วน มีน้ าดิบที่ใช้ส าหรับท าน้ าประปาจะได้จากแหล่งน้ าจากลุ่มน้ าภาคกลาง (แม่น้ าป่าสัก) ฤดูแล้ง
คุณภาพน้ าไม่เหมาะสม แหล่งน้ าเสื่อมคุณภาพจากน้ าทิ้ง และยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าดิบ ส่วนฝั่งซ้ายของ
แม่น้ าบางปะกง โดยแหล่งน้ าดิบจะใช้จากอ่างเก็บน้ าคลองสียัด มีความจุ 420 ล้านลูกบาศก์เมตร พบว่า 
แหล่งกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ น้ าไหลลงอ่างน้อยกว่าความจุ และฤดูแล้งปริมาณน้ ามีจ ากัด  
 แผนการบริหารจัดการน้ าประปา ปี 2566-2567  

มีมาตรการรองรับปัญหาน้ าประปาฝั่งขวาของแม่น้ าบางปะกง 4 มาตรการ ได้แก่  
1) รับน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาข้างเคียง ใช้น้ าประมาณ 2.12 ล้านลูกบาศก์เมตร  
2) รับส่งน้ าจากการประปานครหลวง 4.6 ล้านลูกบาศก์เมตร  
3) รับน้ าดิบจากเอกชน 9 ล้านลูกบาศก์เมตร  
4) รับน้ าประปาจากเอกชน 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตร  
และมาตรการรองรับปัญหาฝั่งซ้ายของแม่น้ าบางปะกง ๓ มาตรการ ได้แก่  
1) รับน้ าประปาจากเอกชน 1.17 ล้านลูกบาศก์เมตร  
2) สูบน้ าดิบ ณ จุดสูบ ฝายท่าลาด 29 – 32 ล้านลูกบาศก์เมตร  
3) รับน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาข้างเคียง 0.61 ล้านลูกบาศก์เมตร  
รวมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ าบางปะกง 50.75 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในปี ๒๕๖๗ น่าจะมีน้ าใช้

เพียงพอ 
 แผนการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อรองรับความต้องการน้ าดิบทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

โดยแผนระยะสั้น มีโครงการรองรับ 6 โครงการ ได้แก่  
1) รับส่งน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาข้างเคียง  
2) รับส่งน้ าประปาจากการประปานครหลวง  
3) รับน้ าดิบจากเอกชน  
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4) รับน้ าประปาจากเอกชน  
5) สูบน้ าดิบ ณ จุดสูบฝายท่าลาด และ  
6) โครงการสูบส่งน้ าดิบจากคลองบึงฝรั่งด้วยระบบท่อส่งน้ า   
แผนงานระยะกลาง มี 1 โครงการ คือ การจัดหาน้ าดิบจากลุ่มน้ าคลองล่าลาด ระยะที่ 1 และแผน

ระยะยาว มีจ านวน 2 โครงการ ได้แก่  
1) โครงการจัดหาน้ าดิบจากลุ่มน้ าคลองท่าลาด ระยะที่ 2 และโครงการจัดหาน้ าดิบจากแม่น้ า  

บางปะกง การประปาขอขยายความในโครงการบึงฝรั่ง ที่ผ่านมาชลประทานระบายน้ าวันละ 2-3 แสน
ลูกบาศก์เมตร แต่ใช้น้ าวันละไม่ถึง 1 แสนลูกบาศก์เมตร ท าให้น้ าในระบบสูญเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์  
ถ้าประปาย้ายจุดสูบไปอยู่ตรงคลองบึงฝรั่งได้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมาก แต่จะต้องจัดหาที่ดินเพ่ือท า
สระที่คลองหลวงแพ่ง ซึ่งจะสามารถกระจายน้ าไปยังเครือข่ายท่อได้ แนวทางนี้มีความเป็นไปได้มากซึ่งจะ
จัดท าค าของบประมาณในปี 2569 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ าประปา  

๒) โครงการจัดหาน้ าดิบจากแม่น้ าบางปะกง (พ้ืนที่โยธะกา เนื้ อที่ 473 ไร่) ซึ่งอยู่ด้านบนของ
จังหวัดและกว่าน้ าเค็มจะไปถึงจุดนั้นใช้เวลานาน จึงมีความเหมาะสมที่จะท าสระเก็บกักน้ าเพ่ือใช้ในช่วง
หน้าแล้ง และการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น ไม่ได้ใช้ฟรี โดยจะเสียค่าเช่าให้กับธนารักษ์ตามที่ธนารักษ์ประเมิน            
โดยได้ส ารวจที่ดินที่คาดว่าจะด าเนินการนั้นควรจะติดแม่น้ า แต่เมื่อท าการส ารวจทราบว่าทหารเรือมี
โครงการที่จะด าเนินการอยู่ จนกระทั่งล่าสุดได้เข้าหารือเจรจากับทางกองทัพเรือ ถึงแนวทางความเป็นไปได้
ก็จะเป็นพ้ืนที่ส่วนที่ 6 เนื้อที่ประมาณ 300 กว่าไร่ แต่ให้ทางการประปาไปด าเนินการใน 4 ประเด็น ได้แก่ 
1) ช่องทาง EEC ที่จะประกาศตอบแทนแบ่งส่วยรายได้ให้ทหารเรือเป็นไปได้หรือไม่ ตรงนี้จะต้องหารือกับ
ทาง EEC อีกครั้งหนึ่งว่าสามารถท าได้หรือไม่ 2) เรื่องข้อห่วงใยเสาสัญญาณ ซึ่งทางการประปาต้องไป
ท าการศึกษา และน ารายงานน าแจ้งต่อทหารเรืออีกครั้งหนึ่ง 3) การลงพ้ืนที่ส ารวจจริง แต่ที่มองไว้คือ  
ควรจะเป็นพ้ืนที่ติดล าน้ า เพ่ือจะได้ชักน้ าดิบเข้ามาเก็บในสระและสร้างโรงผลิตน้ า ถ้ามีสระนี้ก็จะให้บริการ
น้ าประปาในพื้นที่โยธะกาด้วย 4) รวบรวมข้อมูล และผลกระทบรอบด้าน เพ่ือส่งให้ทหารเรือพิจารณา 
 

ทหารเรือ น าเสนอข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กองทัพเรือมีนโยบายตอบรับเรื่องการแก้ไข

ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนเช่นกัน ส าหรับที่ดินพื้นที่โยธะกาฯ มีทั้งหมดประมาณกว่า 4,000 ไร่ ส าหรับพื้นที่ 
1,000 ไร่แรก อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ส่วนที่เหลือประมาณกว่า 2000 ไร่ อยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยพ้ืนที่ทั้งหมดกองทัพเรือก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตร เ พ่ือส่งให้ทหารในยาม
สงคราม (อดีต) ปัจจุบันมีแผนด าเนินการที่จะใช้ประโยชน์ทั้งแปลง แต่กองทัพเรือมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
งบประมาณ ดังนั้น จึงมีเพียงหน่วยศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และสถานีวิทยุสื่อสารตั้งอยู่บนพ้ืนที่แปลงที่ 4 
ส่วนพ้ืนที่แปลงที่ 3 เป็นหน่วยกองร้อยกองบัญชาการ (บก.) พ้ืนที่ที่อยู่จังหวัดนครนายก ได้ร่วมกับธนารักษ์
จังหวัดนครนายกให้ราษฎรเช่า เพ่ือการเกษตรและที่อยู่อาศัย ในส่วนพื้นที่แปลงที่  4 , 5 , 6 ปัจจุบันก าลัง
จะด าเนินการให้ราษฎรเช่าเพื่อการเกษตรและให้ราษฎรเช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย 
 ในการขอใช้พ้ืนที่ครั้งล่าสุดของการประปาส่วนภูมิภาค ทหารเรือได้รับหนังสือจากธนารักษ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อให้กองทัพเรือยินยอมน าพื้นที่ดังกล่าวให้การประปาใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ า ในเนื้อที่ประมาณ
กว่า 300 ไร่  ซึ่งข้อมูลที่ได้รบัไม่มีรายละเอียดของการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน กองทัพเรือจงึเชิญการประปาส่วนภูมภิาค
มาหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการขอใช้พ้ืนที่ โดยขอให้ทางการประปาไปเพ่ิมเติมข้อมูล 
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ทั้งในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เหตุผลในการขอใช้พ้ืนที่ว่าเหตุใดจ าเป็นต้องเป็นพ้ืนที่โยธะกาฯ 
เท่านั้น และแนวทางการบริหารจัดการที่จะร่วมกันบูรณาการให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เหมือนดังเช่น 
สนามบินหนองงูเห่าได้หรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลพร้อมแล้วให้การประปาจัดท าเป็นหนังสือไปยังกองทัพเรือ  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากการประปา และในส่วนของกองทัพเรือเอง จะต้องท าการส ารวจพ้ืนที่และ
ก าหนดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีราษฎรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่แล้วแม้จะยังไม่ได้ให้ประชาชนเช่าพ้ืนที่
ดังกล่าวก็ตาม โดยจะรวบรวมรายละเอียดการจัดท าผลกระทบและก าหนดเป็นหนทางปฏิบัติเพ่ือน าเสนอให้ 
ผู้บัญชาการทหารเรือพิจารณาต่อไป  
 

ข้อคิดเห็นภาคประชาชน 
 ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของพ่ีน้องประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการฯ ได้กล่าวว่า พ้ืนที ่
โยธะกาฯ ที่การประปาส่วนภูมิภาคจะใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าดบินั้น ขอให้ทุกภาคส่วนมองถึงชาวบ้านที่อยู่ใน
พ้ืนที่โยธะกา ซึ่งคาบเกี่ยวกับ 3 หมู่บ้านหลัก จ านวน 188 ครัวเรือน ผู้ได้รับผลกระทบกว่า ๕๐๐ คน  
ขณะนี้ รอความหวังจากกองทัพเรือในการต่อสัญญาเช่า ซึ่งกองทัพเรือได้ยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อปี 2557  
ในส่วนพ้ืนที่ที่การประปาได้ออกแบบไว้ ถ้าคนในพ้ืนที่เรียกว่า “พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน” หน้าน้ าหลาก 
น้ าจะท่วม 2-3 เดือน ซึ่งชาวบ้านได้มีการช่วยเหลือดูแลกันเองทุกปี จึงขอให้มองในอีกแง่มุมหนึ่ง โดยขอให้
ศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ที่จะจัดสรรให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นได้อยู่กันต่อไป เพราะหากขับไล่ไป
ก็อาจขัดกับนโยบายรัฐบาล อีกทั้งชาวบ้านได้อาศัยอยู่บริเวณริมน้ ามา 100 กว่าปี และท านาปลูกข้าว 
ในพ้ืนที่บริเวณนั้นอยู ่ขอให้มองในมุมมองนี้ด้วย 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงหมาดไทย 
 ขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ าประปาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่ีได้เคยน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระยองแล้ว โดยการแก้ไขปัญหาน้ าประปาของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางตะไน – บางคล้า และการใช้พ้ืนที่โยธะกาฯ) รายละเอียดการด าเนินงาน และ
แนวทางปฏิบัติมีข้อมูลในการน าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีทั้งหมด โดยมีมติคณะรัฐมนตรีที่จะใช้เป็นแนวทาง  
ในการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ และการประสานงาน ที่ได้ก าหนดให้กระทรวงต่าง ๆ ร่วมกันบูรณาการ  
ในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ กรมชลประทาน กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย  ส านัก
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ข้อคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภา 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรจัดตั้งคณะท างานในการแก้ไขปัญหาจากการขอใช้พ้ืนที่โยธะกาฯ 

เป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าส าหรับท าน้ าประปา ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการน าพื้นที่ของทหารที่ไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ มาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับประชาชน ซึ่งเดิมกองทัพเรือมีแนวนโยบายที่จะจัดให้ประชาชนเช่าพ้ืนที่
อยู่แล้ว หากการประปาเสนอเหตุผลที่เหมาะสม กรณีที่การประปาขอเสนอเป็นผู้เช่า เพื่อประโยชน์ในการใช้
ผลิตน้ าประปา และเพ่ือประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนที่จะมีน้ ากินน้ าใช้ตลอดทั้งปี การขอเช่าที่ดินโยธะกาฯ 
ก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงขึ้น 

 
 



๑๔ 

 

2. เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาค เสนอโครงการไปยังต้นสังกัด เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าประปา
จากแม่น้ าบางปะกงที่มีประสิทธิภาพในการกรองน้ ากร่อยและน้ าเค็มให้เป็นน้ าดิบ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปาในระยะยาวได้ แต่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งการประปา
สามารถคืนทุนได้ในอนาคต  

3. ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดในการด าเนินโครงการ พร้อมขอแผนการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว เสนอมายังคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

 3.1 การผันน้ าอ่างเก็บน้ าพระสทึงจังหวัดสระแก้วที่มีปริมาณน้ าจ านวนมาก และไหลล้นท่วม
พ้ืนที่กบินทร์บุรี ผันไปยังอ่างเก็บน้ าสียัดได้ ที่ปัจจุบันยังไม่มีการเชื่อมต่อกัน (ระยะทาง 27 กิโลเมตร) ที่คาดว่า
จะเสนอคณะรัฐมนตรีในปี ๒๕๖๗ เพ่ือของบประมาณการศึกษาความเหมาะสม เนื่องจากพื้นที่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ จ าเป็นต้องด าเนินการในเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ตามข้อก าหนด 

 3.2 การรับผันน้ าจากคลองบึงฝรั่ง มายังคลองหลวงแพ่ง (ระยะทาง 25 กิ โลเมตร) ผ่านจุด
กระจายน้ าที่คลองสวนสน บางปะกง โดยแผนงานก าหนด ปี 2567 ท าการศึกษาออกแบบ ปี 2568  
ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณคลองบึงฝรั่ง และจะท าการขอเสนองบประมาณเพื่อด าเนินการก่อสร้าง
ในปี 2569 

3.3 โครงการเช่าพื้นที่โยธะกาฯ เพ่ือเป็นแหลงกักเก็บน้ าดิบในการจัดท าน้ าประปา 
 3.4 แนวทางการน าน้ าจากแม่น้ าบางปะกงมาใช้เป็นแหลงน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา 
4. ปัญหาพ่ีน้องประชาชนที่อยู่บริเวณพ้ืนที่โยธะกาฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีที่การประปา

ส่วนภูมิภาคจะใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งกักเก็บน้ าดิบ ขอให้พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จัดท าเป็น
หนังสือร้องเรียนมายื่นต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 

จากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการฯ เดินทางไปยังโรงผลิตน้ าประปา อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพื่อรับฟังการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ าของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ส าหรับการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์  
อย่างมากต่อการด าเนินงานของวฒุิสภา เพื่อน าไปเป็นแนวทางช่วยเหลือผลักดนัในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหนา้ที่
และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
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๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
ณ ศาลากลางจังหวดัฉะเชงิเทรา 
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โรงผลิตน ้าประปา อ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 จากนั้นเวลา 11.00 นาฬิกา ณ ตลาดบ่อบัว ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก น า โดย พลเอก วรพงษ์ 
สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายณรงค์ รัตนานุกูล 
นายก าพล เลิศเกียรติด ารงค์ นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ และพลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ในฐานะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก นางสาวชนิดา จันทรนคร ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ภาคกลาง ในฐานะผู้แทนผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต 8 
และนายธนิต ภูมิถาวร ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ในฐานะผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพ้ืนที่รับฟังความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการ
เช่าพ้ืนที่ตลาดบ่อบัวของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชุมชนตลาดบ่อบัว กับบริษัท บ่อบัวพัฒนา จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท  
ผู้ให้เช่า โดยสรุปได้ดังนี้ 

ความเปน็มา 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 

ภาคตะวันออก ลงพ้ืนที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดบ่อบัว เกี่ยวกับการบริหารจัดการของตลาดบ่อบัวที่บริหารโดย รฟท. ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ 
ท่ีได้ให้ หจก. บ่อบัวพัฒนา เป็นผู้เช่าพื้นที่ในการท าตลาด ซึ่งพ่อค้าแม่ค้ามีความต้องการ ดังนี้    

- ต้องการตลาดประชารัฐ ไม่ต้องการระบบนายทุน  
- ต้องการให้ค่าเช่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
- ต้องการให้ตรวจสอบความโปร่งใส  ในการประมูลระหว่าง รฟท. กับ หจก. บ่อบัวพัฒนา 

การด้าเนินงาน 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ประสานความร่วมมือ

ไปยัง กมธ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา  
19 พ.ค. 2563 
คณะอนุ กมธ. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ลงพ้ืนที่ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง “ขอให้ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ รฟท. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ณ ตลาดบ่อบัว” 
4 มิ.ย. 2563  
คณะอนุ กมธ. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เชิญผูว้า รฟท. เขาชี้แจงความคืบหนาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว  
10 มิ.ย. 2563 
คณะ กมธ. คมนาคม วุฒิสภา เชิญผู้แทน รฟท. และผู้แทนกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุมชี้แจง

ความคืบหนาเกี่ยวกับการบริหารสัญญาเช่าพื้นที่ตลาดบ่อบัวโดย รฟท. ไดรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาว่า
จะไมมีการขยายสัญญาเช่าดังกล่าว 

28 เม.ย. 2566 
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำมีหนังสือรำยงำนควำมคืบหน้ำ สรุปได้ดังน้ี 
1. ตลาดบ่อบัว อยู่ระหว่างการปรับปรุง (สร้างใหม่) โดยบริษัท บ่อบัวพัฒนา ซึ่งท าให้ตลาดมีความสะอาด  

เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ทางบริษัทบ่อบัวต้องการให้พ่อค้าแม่ค้า
ย้ายเข้ามาขายในส่วนที่สร้างเสร็จแล้วบางส่วน  

2. หจก. บ่อบัวพัฒนา ได้ท าข้อตกลงในเรื่องค่าเช่าพ้ืนที่ โดยผู้เช่าจะต้องเสียค่าเช่าเป็นจ านวนเงิน 
20,000 บาท/รายปี และ 200 บาท/รายวัน/แผง (ซึ่งพ่อค้าแม่ค้ายอมรับข้อตกลงในเรื่องค่าเช่าดังกล่าว) 



๑๙ 

 

3. บริษัทบ่อบัวพัฒนา ไปฟ้องร้องต่อศาลว่า การที่พ่อค้าแม่ค้าได้ไปยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ  นั้น 
ท าให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย จึงเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 30 ล้านบาท และศาลได้ไกล่เกลี่ย   
ให้พ่อค้าแม่ค้า (ผู้ร้อง) ถอนค าร้อง โดยบริษัทบ่อบัวพัฒนาจะถอนค าฟ้อง ไม่ด าเนินคดีและเรียกร้อง    
ค่าเสียหายใด ๆ พ่อค้าแม่ค้า (ผู้ร้อง) จึงยินยอมถอนค าร้องเพ่ือให้ด าเนินการค้าขายได้ต่อไป 

 
ผลส้าเร็จ 

จากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้รับฟังความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชนซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบ่อบัว เกี่ยวกับค่าเช่าตลาด และการที่บริษัทบ่อบัวพัฒนาจะ
ให้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนขึ้นมาขายของยังตลาดใหม่ โดยพ่อค้าแม่ค้าได้ขอให้บริษัทบ่อบัวพัฒนา ด าเนินการ
สร้างตลาดให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนทั้งโครงการ และจะย้ายขึ้นมาพร้อมกันทุกร้าน เนื่องจากมีความกังวลว่า 
หากย้ายขึ้นมาเพียงบางส่วนจะท าให้ลูกค้าซึ่งยังมีความเคยชินกับตลาดเดิม ไม่มาจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาด 
ที่สร้างใหม่เพราะพ่อค้าแม่ค้ายังมาไม่ครบ โดยการพูดคุยในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เป็นสื่อกลางในการ
ประสานและสร้างความเข้าใจในการปรับปรุงพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย สะอาดและเป็นระเบียบ 
รวมถึงแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเช่าที่ โดยขอให้ รฟท. ช่วยดแูลเรื่องการจัดเก็บค่าเช่าที่ขายของให้มี
ความเป็นธรรมกับพ่ีน้องประชาชน และไกล่เกลี่ยให้บริษัทบ่อบัวพัฒนายอมรับข้อเสนอของทางพ่อค้าแม่ค้า 
ในประเด็นท่ีขอให้สร้างตลาดให้เสร็จทั้งโครงการก่อน ค่อยด าเนินการย้ายผู้ประกอบเข้ามาขายในตลาดใหม่
พร้อมกันทั้งหมด เนื่องจากระหว่างการก่อสร้างต้องค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยของพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาซื้อ
สินค้า รวมถึงต้องดูแลและระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดซึ่งระหว่างการก่อสร้างจะต้องมีทั้งฝุ่น เศษหิน ปนู 
ทราย ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อตลาดหากมีผู้ร้องเรยีนในเรื่องความสะอาด ซึ่งจากข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ 
ท าให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อตกลงร่วมกัน และจะช่วยกันพัฒนาตลาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้มา
จับจ่ายสินค้าได้รับความประทับใจ และผู้ขายอยู่ได้อย่างมั่นคงในตลาดบ่อบัวแห่งนี้ต่อไป 

 เสียงสะท้อนจากพ่ีน้องประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

จากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการฯ เดินทางลงพ้ืนที่ติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดสี่แยก
อ าเภอพนมสารคาม ถนน ทล.304 จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังแผนด าเนินการก่อสร้างโครงการทางลอดสี่แยก
อ าเภอพนมสารคาม บริเวณจุดก่อสร้างถนนทางหลวง หมายเลข 304 และสี่แยกอ าเภอพนมสารคาม โดยมี 
กรมทางหลวงมาให้ข้อมูลของโครงการฯ สรุปได้ดังนี้ 

กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงให้ข้อมูลว่า สี่แยกพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสี่แยกที่มีความส าคัญ มีประชาชน

สัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก ทั้งประชาชนในพ้ืนที่และจากต่างจังหวัด ทั้งยังเป็นประตูสู่ภาคอีสานได้ ท าให้
การจราจรติดขัดในเวลาเร่งด่วนและติดขัดมากในช่วงวันหยุดเทศกาล รถยนต์จอดติดสัญญาณไฟจราจรยาวเป็น
กิโลเมตร ท าให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ตลอดจนเกิดมลพิษทั้งทางด้านอากาศและเสียง ปัจจุบัน 
กรมทางหลวงได้มีการพิจารณาออกแบบทางแยกต่างระดับพนมสารคาม เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาทางด้าน
การจราจรและด้านสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยเป็นรูปแบบของทางแยกต่างระดั บคือ 
รูปแบบทางลอด ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย ตลอดจนไม่มี
ผลกระทบต่อการบดบังทัศนียภาพของชุมชนในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ โดยจะมีการจัดการจราจรบนทางแยก
ระดับพ้ืนดินด้วยรูปแบบวงเวียน เพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางของชุมชนในบริเวณโดยรอบทางแยก อีกทั้ง 
ยังสามารถพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวงเวียนให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับแสดงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม อันจะเป็นเอกลักษณ์
ของอ าเภอพนมสารคาม เพ่ือเป็นการพัฒนาทางแยกพนมสารคามให้มีความโดดเด่น เป็นจุดดึงดูดและ
จุดมุ่งหมายใหม่ในการเดินทางของผู้ที่สัญจรจากภายนอกพื้นที่ อันจะส่งผลให้เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมการ 
ค้าขายและเป็นการช่วยสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่ชุมชนได้ต่อไป พร้อมทั้งมีการออกแบบระบบ
ระบายน้ า และด าเนินการติดตั้งสถานีสูบน้ า จ านวน ๒ จุด เพ่ือล าเลียงน้ าในทางลอดไประบายลงสู่คลอง
สาธารณะ อีกทั้งได้มีการออกแบบค่าระดับบริเวณทางขึ้นและทางลงทางลอด ในระดับที่สูงกว่าค่าระดับของทาง
คู่ขนานประมาณ ๕๐ เซนติเมตร เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้น้ าไหลเข้าสู่บริเวณทางลอด ซึ่งค่าระดับดังกล่าวเป็น
ค่าที่สูงกว่าค่าระดับน้ าสูงสุดบนคลองท่าลาดและคลองโพธิ์ ประมาณ ๓ เมตร ส่งผลให้สามารถป้องกันเหตุการณ์
วิกฤตจากกรณีการเกิดน้ าหลากล้นตลิ่งในบริเวณพ้ืนที่คลองใกล้เคียงได้  

ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลและลงพ้ืนที่ดูสถานที่การด าเนินโครงการ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างทางลอดแยกพนมสารคาม โดยขอให้กรมทางหลวงค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพ่ีน้องประชาชน จึงควรมีระบบการเตือนภัย การป้องกันที่ดี และการตรวจสอบระบบระบายน้ า เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเกิดอุทกภัย รวมถึงมีป้ายบอกทางและ  
ป้ายแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว เพ่ือลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร โดยคณะกรรมการฯ จะน าข้อห่วงใย
ดังกล่าวส่งส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ส าหรับการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของวุฒิสภา และจะน าข้อมูลที่ได้รับฟังไปช่วยเหลือผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และ
อ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
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ตลาดบ่อบัว ต้าบลหน้าเมอืง อ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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จุดก่อสร้างถนนทางหลวง หมายเลข 304 และสี่แยกอ้าเภอพนมสารคาม 
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